

# ด่วนที่สุด



ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๒๑

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
สำนักงาน ก.พ.ร.  
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน (เวียนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

- อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. แจ่มติ ก.น.จ.  
ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ่ม  
รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของจังหวัด (แบบ จ.๒) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด (แบบ กจ.๒) และการ  
จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ประกอบกับ ก.น.จ. จะจัดการประชุม  
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๓ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ เพื่อ  
จะได้จัดส่งให้สำนักงบประมาณได้ทันตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีดังกล่าวโปรดเร่งรัด  
การดำเนินการจัดส่งให้ ก.น.จ. โดยด่วน เพื่อจะได้ทันต่อการพิจารณาของ ก.น.จ. ที่มีขึ้นต่อไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอของงบประมาณของจังหวัดและงบประมาณของ  
กลุ่มจังหวัด ขอเรียนเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. กรณีที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนา  
กลุ่มจังหวัด ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ก.น.จ. ดังกล่าวข้างต้น จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙  
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย

๒. ขอให้จังหวัด...

๒. ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเป็นคำขอ  
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้งหมดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยระบุลำดับความสำคัญ  
ไว้ในแบบ จ.๒ และแบบ กจ. ๒ ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อยด้วย

๓. ในการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกเหนือจากที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม  
หนังสือที่อ้างถึงแล้ว ขอให้จัดส่งแผ่น CD ข้อมูลแผนฯ จำนวน ๑ แผ่น เพิ่มเติม ให้ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.น.จ.  
ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ ๑ - ๕ ที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สำนักพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมภาค) ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้ว ขอให้  
ดำเนินการจัดส่งแผ่น CD ข้อมูลแผนฯ จำนวน ๑ แผ่น ไปให้สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค  
เพิ่มเติมด้วย

๔. ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และ  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีที่มีโครงการของ  
ส่วนราชการที่ใช้งบประมาณของส่วนราชการนั้น) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำคำขอ  
งบประมาณของส่วนราชการนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาค ฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๙๙๒๖,๘๘๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑